



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สป.ทส. / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. ๐-๒๒๗๘-๘๖๙๔-๕
 ที่ ทส ๐๒๐๒/ ๑.๐๖๒๕๗
 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
 เรื่อง การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.ทส. กลุ่มตรวจลงพรทอ/โทร.เฉลิมพระนคร
 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติการเข้าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๗๖ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกที่ตั้งสำนักงาน นั้น

เนื่องจากปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.ทส. ผอ.สสท. ๑-๑๖ ผอ.ทสจ. ๗๖ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. บางท่านที่ย้าย โอน หรือพ้นจากตำแหน่ง ได้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขติดตัวไปด้วย ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการคนใหม่ได้ และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้องเปลี่ยนหมายเลขใหม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อราชการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ (เอกสารแนบ) ข้อ ๓.๓ “โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มอบให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครอง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (๑) การมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ข้าราชการเป็นผู้ถือครองนั้นไม่ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวที่จะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหนึ่ง แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ที่ส่วนราชการพิจารณาเห็นว่าลักษณะงานในตำแหน่งและหน้าที่นั้นๆ มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการหรือนอกที่ตั้งสำนักงานเป็นประจำเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและมีให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ” และ (๔) “เมื่อข้าราชการพ้นจากตำแหน่งไม่ว่ากรณีใด ๆ ในส่วนราชการนั้น หรือหมดความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ ให้ส่งเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองพร้อมอุปกรณ์ (ถ้ามี) คืนให้หน่วยงานให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน และกรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการก่อนที่ข้าราชการจะพ้นจากตำแหน่งหรือหมดความจำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบริการได้จนถึงวันครบรอบใบแจ้งหนี้ของรอบเดือนนั้น”

สป.ทส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีให้ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ ในสังกัด สป.ทส. ผอ.สสท. ๑-๑๖ ผอ.ทสจ. ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ที่ย้าย โอน หรือพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด นำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมหมายเลขติดตัวไปด้วย และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีความประสงค์นำหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไป จะต้องโอนไปเป็นเบอร์ส่วนตัวเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 นายสุรพล บัตตานี

(Signature)

(นายสุรพล บัตตานี)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

(Signature)
 นายสุรพล บัตตานี

ทส
 ๑๕/๖/๕๕

๑๕/๖/๕๕